

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thường xuyên của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng; một số ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ; trong đó, ước tăng trưởng GRDP Quý III/2024 tăng 8,34% so với cùng kỳ, 9 tháng đầu năm 2024 tăng 6,25% so với cùng kỳ; cần tập trung nỗ lực hơn nữa để đạt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 đề ra (7,5% - 8%). Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn nhiều khó khăn, đến nay chỉ đạt 45,5% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 52,6% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao; thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công; phân công thực hiện nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy; trọng tâm là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, Công điện số 104/CD-TTg ngày 08/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, Công văn số 963-CV/TU ngày 22/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới...

- Tập trung rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, chiếm tỷ trọng vốn lớn; tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt còn thiếu vốn theo quy định, đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được giao.

- Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị đạt kết quả tốt trong giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, có giải pháp khắc phục đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của thành phố, xem xét làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm chủ đầu tư, tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ giao vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án, dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn thấp, phải điều chỉnh vốn đã giao từ đầu năm.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ đầu tư công; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án đúng theo quy định.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo nhiệm vụ được giao; kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, khen thưởng, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, cũng như xử lý những trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2024 vì lý do chủ quan.

4- Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 1130¹ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án được phân công; kịp thời đôn đốc, xử lý các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

¹ Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 14/9/2023 của Ban Chỉ đạo 1130 (Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo Quyết định số 1130-QĐ/TU ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy).

5- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tăng cường tuyên truyền về lợi ích mang lại của các công trình, dự án khi hình thành và đưa vào sử dụng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.

6- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; định kỳ tổng hợp kết quả về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu